

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  
VĂN PHÒNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1724/TB-VP

Quảng Trị, ngày 07 tháng 8 năm 2024

**THÔNG BÁO****Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo  
Chuyển đổi số tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số**

Ngày 28/6/2024, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số. Tham dự có đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo và các thành viên.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; ý kiến phát biểu của đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo và các thành viên dự họp, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

Thời gian qua, với sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, UBND tỉnh và sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương; sự nỗ lực, chung tay đồng hành, tham gia có hiệu quả của các doanh nghiệp công nghệ và người dân, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Theo Báo cáo chuyên đề về Giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực của Bộ Thông tin và Truyền thông; ước tính tỷ trọng kinh tế số trên GRDP của tỉnh năm 2023 đạt 9,03% và đứng vị trí thứ 26 trên toàn quốc. Một số chỉ số đánh giá chuyển đổi số của tỉnh được cải thiện như nhận thức số ước đạt 85/100 điểm, thể chế số ước đạt 80/100 điểm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay, vẫn còn 7/21 nhiệm vụ chưa được triển khai thực hiện; nhiều cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành chưa được xây dựng và kết nối qua các Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (NDXP/ LGSP); tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 được cá thể hóa không cao; tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến còn hạn chế; nhiều hệ thống thông tin chưa được phê duyệt hồ sơ cấp độ; số doanh nghiệp công nghệ số chưa nhiều; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử và nộp thuế điện tử rất thấp; số lượng dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân cũng chưa cao; các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông chưa thực hiện chuyển đổi số (hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở)....



Bám sát chủ đề năm 2024 là năm “*Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột: công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững*”; UBND tỉnh yêu cầu:

1. Công tác chuyển đổi số đã không còn xa lạ bởi gắn với thực tiễn cuộc sống, là một trong những giải pháp quan trọng cần tập trung thực hiện để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Do đó, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần vạch ra tầm nhìn về chuyển đổi số trên quan điểm ngành nào chịu trách nhiệm về kết quả chuyển đổi số của ngành đó. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm đứng đầu trong việc chỉ đạo, theo dõi chỉ số chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, chuyên trang chuyển đổi số của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và cổng con thành phần của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở, yêu cầu có chuyên mục và đảm bảo tần suất cập nhật tin, bài theo quy định.

2. Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh:

2.1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan rà soát nhiệm vụ chuyển đổi số theo Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh và các tiêu chí đánh giá chỉ số chuyển đổi số của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản, chính sách về chuyển đổi số theo định hướng của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số quốc gia và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thực hiện việc giám sát về công nghệ trong các hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan đơn vị, địa phương.

Chủ động đánh giá và tham mưu trình UBND tỉnh công bố kết quả triển khai chuyển đổi số của các sở, ban ngành và địa phương; nghiên cứu tham mưu đổi mới nội dung, phương thức họp BCĐ Chuyển đổi số tỉnh. Tiếp tục vận động các các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh giá rẻ cho người dân trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ hộ gia đình được kết nối Internet băng rộng cáp quang.

2.2. Các Sở, ban, ngành, địa phương: Triển khai hiệu quả và phát triển các nền tảng số, ứng dụng số, dịch vụ số. Tập trung xây dựng, hoàn thiện CSDL chuyên ngành và yêu cầu tích hợp về Kho CSDL dùng chung tỉnh để làm giàu dữ liệu cho tỉnh, biến dữ liệu thành nguồn tài nguyên để phục vụ chuyển đổi số. Đồng thời, thực hiện chia sẻ, kết nối dữ liệu chuyên ngành qua NDXP/LGSP. Chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn thông tin mạng tại cơ quan, địa phương



mình, tránh lãng phí trong đầu tư cho chuyển đổi số bao gồm cả lãng phí thời gian, nhân lực, vật lực....

2.3. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đổi mới hoạt động của Trung tâm phục vụ Hành chính công nhằm nâng cao tỷ lệ DVCTT được điền sẵn thông tin; tỷ lệ DVCTT được cá thể hóa; tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến; tỷ lệ tài khoản của người dân doanh nghiệp có sử dụng DVCTT mức độ 3, mức độ 4; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng DVCTT.

2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan tham mưu nâng cao tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh; xây dựng nội dung, đề án, chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn để trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó ưu tiên lồng ghép các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp về chuyển đổi số. Tổ chức đối thoại, gặp mặt với doanh nghiệp, trong đó có nội dung về xu thế và tính tất yếu của chuyển đổi số hiện nay trong doanh nghiệp. Cục Thống kê tỉnh tổ chức đánh giá và công bố tỷ trọng kinh tế số trong GRDP hằng năm của tỉnh.

2.5. Sở Công thương tham mưu phát triển thương mại điện tử. Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội đẩy mạnh triển khai thanh toán các dịch vụ, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

2.6. Cục Thuế tỉnh tham mưu triển khai việc nộp thuế điện tử, phấn đấu 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nộp thuế điện tử và 80% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử.

2.7. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các Trường: Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị, Cao đẳng Y tế Quảng Trị đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đồng thời tổ chức đào tạo về chuyển đổi số cho học sinh, sinh viên.

2.8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị tham mưu triển khai cấp tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác cho người dân từ 15 tuổi trở lên, đảm bảo tối thiểu 80% người dân từ 15 tuổi trở lên được cấp tài khoản giao dịch.

2.9. Công an tỉnh chủ trì tiếp tục đẩy mạnh sử dụng, phát triển nền tảng định danh điện tử VNeID nhằm thúc đẩy chuyển đổi số.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị làm căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách địa phương, tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí thực hiện Đề án chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, giám sát về mặt tài chính đối với các dự án ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

5. UBND cấp huyện, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số cấp huyện chỉ đạo Tổ Công nghệ số cộng đồng phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh để phát triển khách hàng, triển khai ứng dụng số, dịch vụ số nhằm thúc đẩy chuyển đổi số đến tận thôn, xóm. Tiếp tục triển khai các chiến dịch ra quân hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử, tham gia phản ánh hiện trường.... Quan tâm bố trí nguồn lực, kinh phí cho Chuyển đổi số của địa phương mình.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ Chuyển đổi số tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Lê Châu Long**